



— 3 พฤติกรรมยอดฮิต — ของคนที่เพิ่งทำงาน

เพราะช่วงแรกของวัยทำงาน เป็นช่วงที่สำคัญในการสร้างรากฐานพฤติกรรมทางการเงินของแต่ละคน ซึ่งหากใคร ละเลยช่วงนี้ไปแล้ว ก็อาจติดนิสัยหรือพฤติกรรมด้านการเงินที่ไม่ดีจนเมื่อรู้ตัวอีกทีก็ยากจะแก้ไขแล้ว บทความนี้จึงได้ยก ตัวอย่าง 3 พฤติกรรมยอดฮิตที่คนเพิ่งเริ่มทำงานมักทำกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความมั่นคงทางการเงินทั้งสิ้น

1 ปาร์ตี้สุดๆ ทุกสุดสัปดาห์

สำหรับคนที่เพิ่งมีรายได้เป็นของตัวเอง แถมยังอยู่ในวัยที่ชอบสังสรรค์ด้วยแล้ว ประกอบกับการต้องเคร่งเครียดกับการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มักใช้จ่ายกินเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะวันสุดสัปดาห์ แต่การกินเที่ยวแต่ละครั้ง มักมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยครั้งละ 500-1,000 บาท รวมทั้งเดือนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 13-26% ของเงินเดือนสำหรับคนเริ่มทำงานที่รับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทเลยทีเดียวโดยหากลดการสังสรรค์ลงได้เหลือเดือนละ 1-2 ครั้ง ก็จะสามารถมีเงินเหลือเพื่อนำไปเก็บออมมากขึ้น

2 ผ่อนมือถือ ทุกครั้งที่ออกรุ่นใหม่

ยิ่งปัจจุบันมือถือส่วนใหญ่มีโปรโมชันผ่อน 0% ทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ทั้งที่มือถือที่ซื้อนั้นราคาเต็มอาจจะมากกว่าเงินเดือนตัวเองทั้งเดือนด้วยซ้ำ แล้วยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ หากต้องซื้อมือถือเครื่องใหม่จริงๆ แล้วการซื้อรุ่นก่อนหน้าที่มีราคาต่ำกว่า โดยฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้ต่างจากรุ่นปัจจุบันมากนัก น่าจะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายหรือเก็บออมในแต่ละเดือนมากขึ้น

3 เงินเดือนยังน้อย พ่อแม่จึงสนับสนุน

พฤติกรรมแบบนี้พบได้มากในปัจจุบัน เพราะความรักความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่เพิ่งได้งานทำ เมื่อลูกมีรายได้ไม่พอใช้จ่ายพ่อแม่ก็ให้เงินเพิ่มเหมือนให้ค่าขนมลูกตอนยังไม่เริ่มทำงาน แต่พฤติกรรมเช่นนี้มักส่งผลให้เราซึ่งเป็นลูกติดนิสัยการเงินที่ไม่ดี ที่จริงแล้วสิ่งที่เราควรตระหนักเมื่อคิดว่าเงินเดือนยังน้อยคือ มีคนที่เงินเดือนเท่ากันหรือน้อยกว่าเราอีกหลายคนที่ยังดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำจริงๆ แล้ว คือการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำวันให้อยู่ในระดับที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง ไม่ใช่การขอเงินจากพ่อแม่มาใช้จ่ายเสมือนเป็นเงินเดือนของตัวเอง



จากพฤติกรรมยอดฮิตที่กล่าวมานั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้กับพฤติกรรมทางการเงินของตัวเอง ซึ่งพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมานั้น ไม่ใช่สิ่งที่ห้ามทำ แต่เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนทำและทำให้้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรากฐานการเงินที่แข็งแรงของตัวเองในอนาคต M&W